

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับสำนัก สำนักงาน กลุ่ม และด่านศุลกากรทุกแห่ง เพื่อโปรดทราบ

นางธนพรณ เทียนส่องแสง
(นางธนพรณ เทียนส่องแสง)

ผู้อำนวยการส่วนเลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมศุลกากร

(สำเนา)

ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนาจการ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ด้วย ก.พ. ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนาจการ ซึ่งได้กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทอำนาจการ ไว้ประการหนึ่งว่า “มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
สำหรับตำแหน่งประเภทอำนาจการตามที่ ก.พ. กำหนด” ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๕
ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และต่อมา ก.พ. ได้กำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับ
ตำแหน่งประเภทอำนาจการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
โดยกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย กรณีต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน และต่างลักษณะงาน ให้เป็นไป
ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด

บัดนี้ อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภท
อำนาจการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังไว้แล้ว ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมศุลกากร อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย และความก้าวหน้า
ในสายงานอาชีพของข้าราชการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนาจการ ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และมติ อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง
ดังกล่าวข้างต้น จึงขอประกาศกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเภทอำนาจการ ของกรมศุลกากร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) กุลิศ สมบัติศิริ
(นายกุลิศ สมบัติศิริ)
อธิบดีกรมศุลกากร

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเพชรฯ พ่าอ่อนตา)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๑. “ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย” หมายถึง ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน หรือต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงาน ไม่น้อยกว่าสามอย่าง โดยมีระยะเวลาปฏิบัติราชการอย่างละ ไม่น้อยกว่าสองปี โดยอาจเป็นประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงานในเวลาเดียวกัน ให้นับได้เพียงอย่างเดียว

ประสบการณ์ ในงานที่หลากหลาย	หลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง กำหนด
ต่างสายงาน	๑) การย้ายตำแหน่งในประเภทเดียวกัน หรือ ๒) การย้ายตำแหน่งต่างประเภท หรือ ๓) การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งหรือยุบรวมตำแหน่ง ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ ก่อนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือ ๔) การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีคำสั่งให้รักษาการในตำแหน่ง
ต่างหน่วยงาน	๑) การโอนหรือย้าย ต่างส่วนราชการ หรือ ๒) การย้ายระดับสำนัก หรือกอง หรือกลุ่มงานที่ขึ้นตรง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ หรือ ๓) การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการ ที่ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ซึ่งมีภารกิจงานที่แตกต่างไปจากเดิม
ต่างพื้นที่	การย้ายระหว่างชื่อของอำเภอ หรือเขต จังหวัด หรือประเทศต่างกัน
ต่างลักษณะงาน	๑) การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบตามแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) หรือ ๒) การปฏิบัติงานต่างส่วนงานหรือฝ่าย (ต่ำกว่าระดับสำนักหรือกอง) หรือ ๓) การปฏิบัติงานในส่วนงานหรือฝ่ายเดียวกัน แต่รับผิดชอบงานต่างลักษณะงานกัน ตามที่ อ.ก.พ. กรม หรือหัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว หรือ ๔) ข้าราชการที่อยู่ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) หรือระบบอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่ต้องปฏิบัติงาน ตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ ๕) การดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จากระดับชำนาญการ เป็นระดับชำนาญการพิเศษ หรือ ๖) การดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จากระดับชำนาญการพิเศษ เป็นระดับเชี่ยวชาญ หรือ ๗) การดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จากระดับชำนาญงาน เป็นระดับอาวุโส

๒. ประสพการณ์ในงานที่หลากหลาย บังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

๒.๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คำว่า “ประสพการณ์ในงานที่หลากหลาย” ให้หมายถึงประสพการณ์ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงาน ไม่น้อยกว่าสองอย่าง อย่างละไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก็ได้

๒.๒ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป คำว่า “ประสพการณ์ในงานที่หลากหลาย” ให้เป็นไปตามข้อ ๑

๓. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับหรือเคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการมาแล้วก่อนวันที่ประสพการณ์ในงานที่หลากหลายตามประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้นั้นมีประสพการณ์ในงานที่หลากหลายตามประกาศฉบับนี้

๔. สำหรับประสพการณ์ในงานที่หลากหลายในกรณีอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ตามข้อ ๑ หากกรมตุลาการพิจารณาเห็นว่า กรณีเป็นประสพการณ์ในงานที่หลากหลายให้เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง พิจารณาเพิ่มเติมเป็นรายการต่อไป

.....